



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๕๕๑๖

ที่ ทส.๑๖๒๔.๑/ ๓๗๖๔

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง...แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ป่าเขาพนมและป่าพลูเถื่อน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๔๒๐๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ป่าเขาพนมและป่าพลูเถื่อนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อตามคำสั่งทราบและปฏิบัติ

(นายเลิศศักดิ์ สุนทรกุล)

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)



คำสั่งกรมป่าไม้

ที่ ๔๒๐๗ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ  
ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ป่าเขาพนมและป่าพลูเถื่อน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๒๘๑ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง  
มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ จึงแต่งตั้ง  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริ ในพื้นที่ป่าเขาพนมและป่าพลูเถื่อน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑  
(สุราษฎร์ธานี) ดังนี้

- นางสุพรณี พวงสุนทร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
- นายสุเทพ ชูพร้อม พนักงานพิทักษ์ป่า (พร.) ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่

โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา  
และหลักประกัน การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ทุกกรณี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด  
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องภายในวงเงินที่หน่วยงาน  
ได้รับมอบอำนาจโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเลิศศักดิ์ สุนทรกุล)

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้